



๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๑๙๒๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า การยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและคู่มือประกอบการทำงานและควบคุมการก่อสร้างทุกกระบวนการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวให้จังหวัดเพื่อมอบให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) และขอให้จังหวัดมอบหมายท้องถิ่นจังหวัดในการกำกับติดตามและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ ด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ <http://www.ppb.moi.go.th/midev01> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ <http://nonthaburi.go.th/> หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาการยางพาราตกต่ำเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณานำคู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ในจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ ด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์
๓. ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ในการดำเนินโครงการตามความเหมาะสม กรณีได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ขอให้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับคู่มือการปฏิบัติงานฯ ข้างต้น

ทั้งนี้ ให้อำเภอพิจารณาส่งคู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) และกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕ ต่อ ๑๔๑๒๘
e-mail add. : nonburioffice@gmail.com

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์”